



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

SỐ 516

ngày 29 tháng 5 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Học Hỏi

*Học hỏi vô cùng tự giác tu
Thường xuyên hành pháp qui đường cũ
Khai thông trí tuệ cứu thân mình
Chuyển hóa vô cùng tự thức siêu*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 31/03/2004 đến 06/04/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Rút ngắn thời gian để làm gì?
- 2) Chuyện gì phải buồn?
- 3) Tại sao phải nhớ?
- 4) Duyên trời duyên đất là sao?
- 5) Đáng toàn năng là ai?
- 6) Trên đời này ai hiểu nguyên lý?
- 7) Nguyên lý là sao?

<p>1) Atlantic city, 31-03-05 0: 56 AM <i>Hỏi: Rút ngắn thời gian để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa rút ngắn thời gian để kịp thời</p> <p>Kệ: <i>Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên Qui nguyên thiên giác triển các miền Không ngừng phát triển tâm tự thức Duyên lành Trời độ pháp pháp xuyên</i></p>	<p>2) Atlantic city, 01-04-05 0: 56 AM <i>Hỏi: Chuyện gì phải buồn?</i></p> <p>Đáp: Thừa nhớ phải buồn</p> <p>Kệ: <i>Phân thân lẻ tẻ phải lo buồn Học hỏi thâm sâu tự sống yên Qui hội tình người do sáng suốt Triển miền xây dựng tự về nguồn</i></p>
<p>3) Atlantic city, 02-04-05 1: 12AM <i>Hỏi: Tại sao phải nhớ?</i></p> <p>Đáp: Thừa thâm tình thì phải nhớ</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên thiên giác nhớ cha trời Học hỏi không ngừng lý diệu thâm Thức giác chính mình trong lý đạo Cùng tu cùng tiến tự thâm giao</i></p>	<p>4) Atlantic city, 03-04-05 1: 19 AM <i>Hỏi: Duyên trời duyên đất là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên trời là nhận được sự ban chiếu của đấng toàn năng</p> <p>Kệ: <i>Đấng toàn năng ban chiếu hằng ngày Thâm thía chan hòa sáng sáng choang Hành triển chính mình thông đạo lý Thành tâm tu học khí phân bàn</i></p>
<p>5) Atlantic city, 04-04-05 1: 26 AM <i>Hỏi: Đấng toàn năng là ai?</i></p> <p>Đáp: Thừa đấng toàn năng là ánh sáng vô cùng tận</p> <p>Kệ: <i>Chuyển hoá thâm sâu người đời dẫu Hành thông tự thức chẳng cần cầu Muru tâm động loạn lại thêm râu Khổ cảnh bất thành vì loạn động</i></p>	<p>6) Atlantic city, 05-04-05 1: 35 AM <i>Hỏi: Trên đời này ai hiểu nguyên lý?</i></p> <p>Đáp: Thừa trên đời này muốn hiểu được nguyên lý phải thực hành đứng đắn pháp môn</p> <p>Kệ: <i>Thâm tu thâm tiến chẳng ác ôn Thức giác chính mình tự sanh tồn Nguyên lý Trời ban không thay đổi Khai thông trí tuệ pháp pháp thông.</i></p>
<p>7) Atlantic city, 06-04-05 1: 44AM <i>Hỏi: Nguyên lý là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa biết được hậu quả của mọi việc</p> <p>Kệ: <i>Hậu quả của mọi việc tốt xấu Hành thông tự giác chẳng lo râu Qui nguyên thiên giác chẳng xin cầu Học hỏi không ngừng tự giác thông</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

TÂM NGƯỜI YÊU

“Xét đi xét lại vẫn làm
Tâm đi tâm lại vẫn tâm người yêu”

Xét đi xét lại thấy con người bị lục căn lục trần nó lôi cuốn rồi nó bắt con người đi ở trong lầm lạc. “Tâm đi tâm lại vẫn tâm người yêu”, thì tâm người yêu ở thế gian. Người tu mà được cái luồng điển nhẹ rồi thì nó nhắc nhở cái chuyện hồi xưa, người này người kia người nọ, yêu trong cái tình thâm thúy hồi xưa. Nhưng mà chúng ta tu cao đây nữa rồi lên đó hôn gặp vía, nó cũng là người yêu, nhưng mà trong cái tinh thần tu ở trong xây dựng cõi mở, tiến lên bên trên.

Còn người đời hay lầm lạc, nó mới mở tới cái đó, rồi nghĩ tới cái chuyện hồi xưa, bà này bà kia bà nọ đối với tôi tốt hơn bà này thì về gây với gia đình. Cho nên cái bài này nhắc nhở cho các bạn không nên sai lầm những cái điều đó. Khi chúng ta tu, chúng ta phải dứt khoát tất cả những chuyện yêu đương ở thế gian, mà chính hôn vía của chúng ta gặp nhau đi nữa chúng ta cũng đi trong cái xây dựng dẫn tiến tu tịnh, chứ chúng ta không có nói chuyện yêu đương như trước nữa.

THƠ

HÁI HOA DÂNG PHẬT

Soi lòng tôi ngắm hoa tâm nở

Ngoài đã tươm tất, gọi bên trong

Thơm ngát đem về dâng Phật Tiên.

Nổi đời Rồng Tiên đẹp giống dòng

Thanh Đa, 14-04-2005

Thầy Cha mừng rỡ con trung hiếu

TƯ ẾCH VÔ VI.

Ơn nghĩa đáp đền thỏa ước mong

KIỆP NGƯỜI

Trời Đất thuận dòng xuôi chánh giác

Sáng rõ Đạo - chiều chết thánh thơ

Hành thiện rõ lẽ Đạo Hư Không

Tái sinh - kiếp kiếp thiện duyên đời

Trời ban dâu bể minh chân lý

Kiếp người, bầy ức niên vô định

Ngộ đạo thương yêu lễ phép tông

Trước nghiệp, trần gian phủ khắp nơi!

Tôi yêu Bác Sáu nghĩa cha con

Tuồng hát, từng vai thay đổi lớp

Một chữ trò ngoan giữ vẹn toàn

Hậu trường, lau mặt, lệ trào rơi!

Hiếu trung, không để mòn ân đức

Áo Đời - cũ rách - Đạo mai một

Bội bạc, sao nên kẻ sắc son!

Lầm lạc - vô minh, uổng kiếp người.

Tâm tư sáng suốt mãi vươn lên

Thủ Đức, 02-04-2005

Tẩy sạch trần tâm chí vững bền

HUỆ TÂM.

LUẬT TRỜI

Chạy trốn đi đâu - khỏi Luật Trời
Quả nhân - duyên khởi, ghép liên hồi
Nợ duyên tiền kiếp, nay hồi tố
Báo nghiệp vay xưa, chẳng định thời
Bệnh tật triền miên, theo dẫn lực
Giàu sang nào chắc, hưởng trong đời
Thiên cơ, Địa sát - bủa la võng
Đừng vọng, cầu xin - họa đổi đời.

Thủ Đức, 05-04-2005

HUỆ TÂM.

===

BÁC SÁU LUNG.

Bác Sáu Lung sáng loà Lục Huệ
Được Cha Thầy chấm điểm ban ân:
“ Chấn chiên đệ tử Việt Nam
Độ tha khổ lụy nhọc nhằn biết bao

Lời Bác dạy tuân trào ngọc quý
Bác quán thông quá khứ vị lai
Nhiệm mầu chơn lý hẩn hồi
Giúp đời dạy đạo dựng xây tâm hồn

Bác nhỏ nhẹ ôn tồn thăm thiết
Kẻ ngòì nghe thấu triết lý chơn
Điển khai xoa dịu tâm hồn
Cảm niềm an lạc, dứt lòng khổ đau

Ngồi quanh Bác như trong phòng lạnh
Thanh thần lòng, hạnh phúc thăng hoa
Từ bi Bác Sáu độ tha
Ban ân điển giải giúp ta thức hồn

Thương biết mấy người thầy như Bác
Trọn tâm lành - giải thoát - từ bi
Bây giờ Bác đã ra đi
Tình ta vẫn mãi yêu vì..... Bác Sáu Lung

Thanh Đa 22-03-2005

Tur Éch Vô Vi (TV Tâm Linh Tự Cứu)

=====

VÔ MINH CUỐI CÙNG CỦA THỜI GIAN

QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI VÀNG ,
NHÂN THÂN NAN ĐẮC VÔ SANH NAN .
THEO THẦY TU HỌC THÂN HOAN HỸ,
TỔNG TÂM KHÔNG DỨT KHỔ THAN .
CỨU KHỔ TỪ BI DUNG THÔNG PHÁP ,
BAN VUI HỖ XÃ KHÉO ĐA MANG .
SÁT NA NIỆM PHÁT VUI THIÊN ĐỊNH ,
CHẲNG UỐNG THỜI GIAN TU NGỌC VÀNG

...

5 THÀNH CỬ CHI 3-5-2005 TĐVVVN

=====

THỜI GIAN VÀNG

MỖI KHẮC THỜI GIAN MỖI TẮT VÀNG ,
CON NGƯỜI VƯỢT KHÓ , VƯỢT GIAN NAN .
ĂN NGON VUI KHỎE VÌ HOAN HỸ ,
NGŨ ĐƯỢC YÊU ĐỜI BỞI CHẲNG THAN .
HẠNH PHÚC DO LÒNG DUNG LẠI XẢ ,
KHỔ ĐAU ÔM HẬN TỨC VƯƠNG MANG .
AI OI ! NGHĨ LẠI THỜI GIAN QUÍ !
MỖI KHẮC THỜI GIAN , MỖI TẮT VÀNG

THANH HÙNG -

Thiền đường Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh 3-5-2005

BẠN ĐẠO VIẾT

THA LỰC TỰ LỰC

Khi ta còn yếu, ta phải nương nhờ vào tha lực, trợ lực của bên ngoài (như là Tổ, Thầy, Bề Trên v.và) để dễ tiến, chớ không phải để ỷ lại, và quên ý thức tự tu tự tiến.

Đạt được cái tâm thanh tịnh đâu phải là chuyện dễ, đó cũng chính là một thành quả đòi hỏi nhiều khổ nhọc, trì chí luyện tập, đó là sự nhẫn nhục và hòa ái cần yếu mà hành giả phải đạt đến trên đường tu học. “Nhẫn sao đừng động mới là linh!”, điều này nếu không do tự lực thì không có tha lực nào có thể giúp mình được cả. Nó là Tâm Pháp. Chỉ có tự tu tự sửa mới đi đến thành công được, chớ không ai có thể giúp mình được. Tha lực, quyền năng Bên Trên chỉ có thể ban cho ta “Tài Năng”, chứ không thể ban cho ta “Đức Độ”.

Cho nên, trên đường xây dựng Tâm Linh, ta cần cả tự lực lẫn tha lực ồ có Trời mà cũng có Ta ồ thiếu một làm sao tiến, thiếu một là chưa đủ chân lý, chưa thấy được gốc của Đạo, chưa hiểu nguyên lý của Cha Trời.

Ta là học viên của Càn khôn Vũ trụ, phải chịu hạ mình học hỏi ở tất cả mọi nơi mọi giới, phải thông hiểu mọi mặt. Ta phải hòa với tất cả, chứ không nên chia rẽ, chấp nê giữa phái đạo này với phái đạo nọ. Còn chấp, còn tranh, còn hơn thua cao thấp là vẫn còn đi trong eo hẹp của bản ngã phạm phu, còn cống cao ngã mạn, chưa đạt được cơ bản của Đạo Hạnh Khiêm Tôn Nhẫn Hòa, Yêu Thương và Đạo Đức, vậy làm sao đi đến chỗ Viên Thông gọi là Đắc Pháp, Đắc Đạo?!

Ta không nên phân chia Hữu Vi và Vô Vi, Tự Lực và Tha Lực, Trời và Người nữa, mà xem nó như một tổng thể sống động thiên biến vạn hóa, tùy thuộc ở tâm thức giác, linh hoạt ứng dụng của chính mình.

Ta không nên mê Hữu Vi, không phủ nhận Vô Vi, cũng không ỷ lại tha lực và quên mất tự lực hoặc ngược lại. Vô Vi và Hữu Vi, Tha Lực và Tự Lực phải hòa điệu và đồng hành chuyển biến thăng hoa. Thiếu một trong hai là khiếm khuyết không tròn, không biết sử dụng thì tất cả đều trở nên vô ích.

Nếu hiểu và biết tùy nghi ứng dụng thì Hữu, Vô đều là Chân Thiện Mỹ, Tha Lực và Tự Lực đều hữu ích vô cùng cho Phần Hồn đạt đến Chân Lý cao siêu và tỏ thông Đạo Cả.

PN, 23-04-2005

THIÊN ĐĂNG.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bạn đạo Mai thị Kim Hoàng sanh năm 1961 mất ngày 10 tháng 04 Ất Dậu (âm lịch) tại Long An Việt Nam hưởng dương 45 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

Xin cảm ơn Quý Bạn đạo.

**THÔNG BÁO GHI DANH TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ
ĐẠI HỘI HỘI SINH SUM VẦY**

Chúng tôi hân hoan kính mời toàn thể quý bạn đạo có tham dự Đại Hội Hội Sinh Sum Vầy tại Singapore vui lòng ghi danh đóng góp cho chương trình văn nghệ đại hội đêm 04/08/2005. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ phong phú với các tiết mục trình diễn ca vũ nhạc kịch trong niềm vui hội sinh sum vầy. Sự đóng góp của quý bạn chắc chắn sẽ mang lại những giây phút thật thoải mái cho Đức Thầy thân yêu và toàn thể quý bạn đạo khắp bốn phương.

Vì thời gian trình diễn có hạn, xin quý bạn vui lòng ghi danh trước ngày 25/07/2005 để Ban Văn Nghệ tiện việc sắp xếp chương trình. Quý bạn nào ghi danh trước sẽ được ưu tiên thời gian trình diễn. Chúng tôi sẽ ngưng việc ghi danh khi đã có đủ các tiết mục.

Mời quý bạn đạo ghi danh bằng cách gửi về địa chỉ email: vannghehssv@dodo.com.au. Trong email xin ghi rõ các chi tiết như sau:

- Subject của email: Van Nghe HSSV
- Tên họ người đại diện ghi danh và thành viên nếu có
- Địa phương / Thiên Đường
- Điện thoại và email liên lạc
- Tiết mục, thể loại (ca, vũ, nhạc, kịch v.v.) và thời gian trình diễn
- Nội dung và lời muốn được giới thiệu nếu có

Chúng tôi sẽ thông báo riêng quý bạn nào đã ghi danh đóng góp về chương trình và thời gian trình diễn sau khi đúc kết được chương trình.

Chân thành cảm ơn và mong sự đóng góp của quý bạn đạo.

Thân mời,

Ban Văn Nghệ VVMC

**THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI THIÊN-CA, DU THUYỀN
HỘI SINH SUM VẦY TẠI SINGAPORE 2005**

1) BAN CHUYÊN VẬN ĐƯA ĐÓN BẠN ĐẠO: Để tiện việc sắp xếp chuyên vận đưa đón các bạn tham dự đại hội, xin quý bạn cho Ban Đại Diện Ghi Danh biết rõ chuyến bay, ngày giờ đến và đi. Thời hạn chót là: **NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2005**. Quá thời hạn nói trên, BTC sẽ không bảo đảm việc chuyên vận. Trường hợp này, các bạn sẽ tự túc bằng taxi đến khách sạn.

2) TOUR KHI TÀU GHÉ CÁC BẾN: PENANG & PHUKET:

Khi du thuyền cập bến Penang, Malaysia, BTC sẽ có những tour chọn lọc dành riêng cho nhóm Vô-Vi như sau:

PENANG, MALAYSIA: Sinh hoạt tắm biển tại một bãi biển Private Beach dành riêng cho khách sạn Shangri-La Hotel, gần the Mutiara Resort với buổi cơm trưa tại đây. Giá tiền mỗi người: 48\$ người lớn và 38\$ trẻ em (dưới 12 tuổi).

PHUKET: Khi đến Phuket, Thailand, BTC đã chọn tour hào hứng nhất là: Scenic Phang Nga Bay (viếng thăm vịnh Phang Nga), gồm hai vịnh nổi tiếng: James Bond Island & Koh Panniyi. Giá tiền của tour này là 50\$ người lớn và 44\$ trẻ em.

Các bạn nào muốn tham dự hai tour trên, xin ghi danh với Đại Diện Ghi Danh ở địa phương và đóng tiền trước **ngày 1 tháng 6 năm 2005**.

3) CHÚ Ý CHO QUÝ BẠN THAM DỰ DU THUYỀN: Để tránh trường hợp các bạn phải chờ đợi, xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để làm thủ tục lên tàu, hãng đại diện du lịch sẽ thu passport của các bạn đi du thuyền vào ngày 4/8/2005. Quý bạn nào có ghi tên tham dự du thuyền xin giao passport của mình cho đại diện hãng du lịch tại phòng Tiếp Tân của khách sạn, để cho hãng tàu lo thủ tục trước khi lên tàu. Nếu được như vậy thì phái đoàn Vô-Vi sẽ lên tàu qua một cửa riêng dành cho group tour, mà không phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục lâu. Khi giao passport, các bạn sẽ được cấp một BOARDING PASS để lên tàu, và passport sẽ được hãng tàu hoàn lại ngày 5/8/05 khi các bạn lên tàu.

4) CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT DU THUYỀN:

Dưới đây là dự thảo chương trình của sinh hoạt Vô-Vi trên du thuyền, trong thời gian từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2005. Xin các bạn đóng góp ý kiến và tham gia vào sinh hoạt để cho cuộc du thuyền của chúng ta mang lại ích lợi thực tiễn và sống động, chung vui cùng Đức Thầy. Sau đây là Quý Bạn phụ trách điều hành sinh hoạt du thuyền:

- Nguyễn Hữu Lâm, email : lamtruc@comcast.net
- Nguyễn Văn Minh, email: nvminh1@yahoo.com
- Trần Ngọc Dũng, email: dungntran@hotmail.com
- Nguyễn Văn Phước, email: nguyenphuocv@netzero.com
- Nguyễn Minh Châu, email: cnguyen@audiovox.com
- Hồng Hoàng Sơn, email: son.hong@mci.com
- Thảo Nguyễn, email: snailpot@yahoo.com
- Hồ Mỹ Hằng, email: tay_thi66@yahoo.com
- Lai Sách Thi, email: utran@netcom.ca
- Nguyễn Như Hoàng & Tùng Dương, email: John_Hoang_Nguyen@yahoo.com
- Nguyễn L. Thùy Trang, email: ltrangnguyen@web.de
- Võ Quang, email: voviwashingtondc@yahoo.com

Vì lý do khẩn cấp, chúng tôi xin cáo lỗi đến quý bạn. Thông báo này xin thay thế THỜ MỜI. Nếu các bạn thấy có điều chi bất tiện cho cá nhân mình, xin các bạn liên lạc với BTC qua email: vovimedia@yahoo.com

BTC cũng thành thật kêu gọi các bạn khác hãy tham gia vào các sinh hoạt của tổ chức du thuyền. (sơ đồ chương trình tiếp theo)

Ngày 1, Chủ Nhật, August 7, 2005, Singapore

1:00pm -3:30pm	Check In Du Thuyền
12:00 noon- 1:00am	Buffet - Deck 12 Aft , Đuôi Tàu
4:00pm	Tàu rời Singapore đi Penang
6:30pm-9:00pm	Ăn Tối, Pavilion Room, Chinese Cuisine, Deck 6 Mid, Giữa Tàu
6:30pm-9:00pm	Ăn Tối, Mediterranean Buffet, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
9:30pm-10:45pm	2nd Showtime: Sorpresa - Part 1 , The Lido , Deck 7 Aft, Đuôi Tàu
7:15pm-8:30pm	1st Showtime: Sorpresa - Part 1 , The Lido , Deck 7 Aft, Đuôi Tàu
11:00pm-1:00am	Trà Đàm - Deck 12 - Pool & Mediterranean Buffet Areas

Ngày 2, Thứ Hai, August 8, 2005, Penang, 12:00noon - 8:00pm

6:30am -7:30am	Ăn Sáng (Early Riser), Galaxy of the Stars, Deck 12 Fwd, Đầu Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Pavilion Room - Chinese, Deck 6 Mid, Giữa Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Mediterranean Buffet, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Bella Vista - Western - Deck 6 Aft , Đuôi Tàu

Hội Thảo

	Session	Room #1	Room #2	Room #3	Room #4	Room #5
8:00am-8:50am	1	Đạo hữu Hà Tu Hiền: "Dưỡng Sinh Theo Đông Y"	Đạo hữu Nguyễn Đức Hạnh: "Điện Chuẩn"	Hồng Hoàng Sơn & Johan Taft: Hướng dẫn thiền trong 6 tháng đầu bằng tiếng Anh	Đạo hữu Võ Quang: Mục Bé Tám	
9:00pm-9:50pm	2	Đạo hữu Hà Tu Hiền: "Dưỡng Sinh Theo Đông Y"	Đạo hữu Nguyễn Đức Hạnh: "Điện Chuẩn"	Johan Taft: Hướng dẫn thiền trong 6 tháng đầu bằng tiếng Anh	Đạo Hữu Hồng Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Sơn: "Thế Dục Căn Bản"	
10:00pm-10:50pm	3	Đạo hữu xxxxxxx: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Việt Ngữ"	Đạo hữu xxxxxxx: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Hoa Ngữ"	Johan Taft & Xuân An VoVi & Nutrition	Đạo Hữu Hồng Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Truyền "Thế Dục Căn Bản"	Đạo hữu Joe Biring: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Anh Ngữ"

12:00noon-2:00pm	Ăn Trưa, Pavilion Room - Chinese , Deck 6 Mid, Giữa Tàu
12:00noon-2:00pm	Ăn Trưa, Mediterranean Buffet , Deck 12 Aft, Đuôi Tàu

12:00pm-8:00pm	Tàu cập bến Penang, Malaysia, bạn dạo du ngoạn tự do
8:00pm	Tàu rời Penang đi Phuket
6:30pm-9:00pm	Ăn Tối, Pavilion Room, Chinese Cuisine, Deck 6 Mid, Giữa Tàu
6:30pm-9:00pm	Ăn Tối, Mediterranean Buffet - BARBECUE, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
7:00pm-9:30pm	Ăn Tối, Bella Vista - Westem, Gala Dinner Deck 6 Aft, Đuôi Tàu
9:30pm-10:15pm	Showtime: BEYOND BROADWAY (Crew Show), The Lido, Deck 7 Aft, Đuôi Tàu
10:30pm-1:00am	Trà Đâm - Deck 12 - Pool & Mediterranean Bufet Areas
10:30pm-1:00am	Karaoke

Ngày 3, Thứ Ba, August 9, 2005, Phuket 8:00am - 6:00pm

6:30am -8:00am	Ăn Sáng trước khi lên Phuket, THAILAND
6:30am -9:30am	Ăn Sáng, Mediterranean Buffet, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
7:00am -10:00am	Ăn Sáng, Pavilion Room - Chinese, Deck 6 Mid, Giữa Tàu
7:00am -10:00am	Ăn Sáng, Bella Vista - Westem - Deck 6 Aft, Đuôi Tàu
8:00am-6:00pm	Bạn dạo du ngoạn Phuket, THAILAND
6:00pm	Tàu rời Phuket đi về Singapore
6:30pm-9:00pm	Ăn Tối, Mediterranean Buffet, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
6:45pm-9:00pm	Ăn Tối, Pavilion Room, Chinese Cuisine, Gala Dinner Deck 6 Mid, Giữa Tàu
6:45pm-9:00pm	Ăn Tối, Bella Vista - Westem, Gala Dinner Deck 6 Aft, Đuôi Tàu
9:30pm-10:30pm	Gala Showtime: SORPRESA - A New Season (Part 2), For Early Seating Dinner, The Lido, Deck 7 Aft, Đuôi Tàu
7:15pm-8:30pm	Gala Showtime: SORPRESA - A New Season (Part 2), For Late Seating Dinner, The Lido, Deck 7 Aft, Đuôi Tàu
11:00pm-1:00am	Trà Đâm - Deck 12 - Pool & Mediterranean Bufet Areas
11:00pm-1:00am	Trà Đâm - Deck 12 - Pool & Mediterranean Bufet Areas
11:00pm-1:00am	Karaoke

Ngày 4, Thứ Tư August 10, 2005, At Sea cập bến 7:00pm

6:30am -7:30am	Ăn Sáng (Early Riser), Galaxy of the Stars, Deck 12 Fwd, Đầu Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Pavilion Room - Chinese, Deck 6 Mid, Giữa Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Mediterranean Buffet, Deck 12 Aft, Đuôi Tàu
8:00am -10:00am	Ăn Sáng, Bella Vista - Western, Deck 6 Aft, Đuôi Tàu

Hội Thảo

	Session	Room #1	Room #2	Room #3	Room #4	Room #5
8:00am-8:50am	1	Đạo hữu Hà Tu Hiện: "Ăn Uống Dưỡng Sinh Theo Đông Y"	Trao Đổi Tu Học	Karaoke	Đạo hữu (má anh Vương T. Sơn): "Nấu Ăn Chay"	Trao Đổi Tu Học

9:00am-9:50am	2		Đạo hữu xxxxxxxx: Mục Bé Tám	Karaoke	Trao Đổi Tu Học	Trao Đổi Tu Học
10:00am-10:50am	3	Đạo Hữu Hồng Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Sơn: "Thế Dục Căn Bản"		Karaoke		
11:00am-11:50am	3	Đạo Hữu Hồng Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Sơn: "Thế Dục Căn Bản"	Đạo hữu xxxxxxxx: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Anh Ngữ"	Karaoke	Đạo hữu xxxxxxxx: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Hoa Ngữ"	Đạo hữu xxxxxxxx: "Kiểm Soát Phương Pháp Công Phu Việt Ngữ"

12:00noon-2:00pm	Ăn Trưa, Mediterranean Buffet , Deck 12 Aft , Đuôi Tàu
12:00noon-2:00pm	Ăn Trưa, Pavilion Room, Chinese Cuisine, Deck 6 Mid , Giữa Tàu
12:00noon-2:00pm	Ăn Trưa, Bella Vista - Westem, Deck 6 Aft , Đuôi Tàu

Hội Thảo

	Session	Room #1	Room #2	Room #3	Room #4	Room #5
2:00pm-2:50pm	1	Đạo hữu Nguyễn Minh Châu: "Trao Đổi Phương Pháp Công Phu"	Đạo hữu Võ Quang: Mục Bé Tám: 1995-1996	Johan Taft & Xuân An VoVi & Nutrition	Karaoke	Trao Đổi Tu Học
3:00pm-3:50pm	2	Đạo hữu Nguyễn Đức Hạnh: "Điện Chuẩn"	Đạo Hữu Hồng Hoàng Sơn Nguyễn Thanh Sơn: "Thế Dục Căn Bản"		Karaoke	Trao Đổi Tu Học

4:30pm-6:00pm	Ăn Tối, Mediterranean Buffet , Deck 12 Aft , Đuôi Tàu
4:30pm-5:30pm	Ăn Tối, Pavilion Room, Chinese Cuisine, Gala Dinner Deck 6 Mid , Giữa Tàu
4:30pm-6:00pm	Ăn Tối, Bella Vista - Westem, Gala Dinner Deck 6 Aft , Đuôi Tàu
7:00pm	Tàu cập bến Singapore

Kính chúc Quý Bạn Thân Tâm An Lạc,
Ban Điều Hành & VVMC kính bái,